



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 23 สิงหาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกกระดับความ...	ข่าวสด (กรอบข่าย)
2. กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU ธนาคารแห่งประเทศไทย	มติชน (กรอบข่าย)
3. 'แบงก์ชาติ-สศก.' ประสานมือ ร่วมเกาะติดเศรษฐกิจการเกษตร	msn.com
4. เกษตรฯ จับมือ ธปท. ดึง Big Data และ AI ตอบโจทย์เศรษฐกิจการเกษตร...	today.line.me/
5. 'แบงก์ชาติ-สศก.' ประสานมือ ร่วมเกาะติดเศรษฐกิจการเกษตร...	dailynews.co.th
6. สศก.-ธปท.ดันบิ๊กดาต้าเกษตรดิจิทัล	bangkokbiznews.com
7. 'มท.2'มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน	เดลินิวส์
8. เพลิน..กล้วยหอมอบเนยสินค้าชุมชนปีขึ้นห้างฯ	ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
9. รมช.มหาดไทย ฝ่าฝนมอบโฉนด	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: ทะลুকนทะเลวงข่าว: เปิดตัว 5 ปลัดกระทรวงใหม่ บัวแก้ว-คลัง...	ข่าวสด
11. คอลัมน์: คุณภาพคือความอยู่รอด: พิพิธภัณฑการเกษตร	มติชน
12. หัวข้อข่าว: รมช.มหาดไทยฝ่าฝนมอบโฉนด	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบข่าย)
หัวข้อข่าว : กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกยระดับความ...

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 10862 หน้า : 5(ล่างขวา)

กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกระดับความร่วมมือวิถีใหม่ ถึง Big Data และ AI ตอบโจทย์เศรษฐกิจการเกษตรยุคดิจิทัล

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ตึกสำนักงานพหลพลพยุหเสนา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นย้ำบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีต่างๆ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big data จึงได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) หรือ AIC ซึ่งมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้มอบหมาย สศก. เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดทำ Big Data ของกระทรวง และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC โดยสศก. ได้พัฒนาฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวม 10 กระทรวง และศูนย์ AIC ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่จะจัดตั้งที่ใดก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. ซึ่งได้มีพิธีลงนามร่วมกันในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงนามความร่วมมือ สศก. กับ ธปท. ทั้งสองฝ่าย เห็นชอบตรงกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามภารกิจให้ทันยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ยิ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การวิเคราะห์และประเมินเศรษฐกิจแบบใหม่เชิงลึก จะช่วยตีความและทำความเข้าใจบริบทต่างๆ ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้ข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย สนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และภาคส่วนต่างๆ อย่าง ธปท. จะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร อันนำไปสู่มาตรการการดำเนินการเงินที่มีประสิทธิภาพ

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า สศก. ในฐานะองค์กรชั้นนำการพัฒนากองทุนเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ เราต้องพัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

การเกษตร และ Big Data อย่างต่อเนื่อง สศก. ยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเกษตร รวมถึงข้อมูลดัชนีผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรทั้งที่ปรับฤดูกาลและไม่ปรับฤดูกาล ทั้ง 3 หมวด คือ พืช ปศุสัตว์ ประมง รวมมากกว่า 30 สินค้า เพื่อประโยชน์ของ ธปท. ในการติดตามวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อการวิเคราะห์วิจัย และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความรวดเร็ว สมบูรณ์ และแม่นยำ



ด้าน **นายวิโรจน์ สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า ธปท. ยินดีที่จะให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินที่ ธปท. เป็นผู้จัดเก็บและจัดทำ เพื่อประโยชน์ของ สศก. ในการติดตามวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร เสริมศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ภายใต้การวิเคราะห์ ตัดสินใจและกำหนดนโยบายบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลที่ละเอียดรอบคอบ (evidence-based decision making) ในโลกของ Big Data ซึ่ง ธปท. เราได้พัฒนา Application Programming Interface (API) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลสถิติด้านการเงินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย

นอกจากนี้ การร่วมลงนามในวันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก สุพจน์ อ่างมศรีรัตน์ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สว.อม.ส. รุ่นที่ 1) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว และจะได้นำโครงการ Big Data ด้านการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิชาการนักศึกษาหลักสูตร สว.อม.ส. รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผลงานวิชาการที่จะนำเสนอขายรัฐมนตรี ในเดือนกันยายนนี้ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าย)
หัวข้อข่าว : กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 15506 หน้า : 6(ล่างซ้าย)

กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกระดับความร่วมมือวิถีใหม่ ดึง Big Data และ AI ตอบโจทย์เศรษฐกิจการเกษตรยุคดิจิทัล

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ตึกสำนักงานขุนพลหม ธนาคารแห่งประเทศไทย (สพท.) ว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นย้ำบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีต่างๆ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big data จึงได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) หรือ AIC ซึ่งมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้มอบหมาย สศก. เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดทำ Big Data ของกระทรวง และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC โดย สศก. ได้พัฒนาฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวม 10 กระทรวง และศูนย์ AIC ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่จะจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก รวมถึงความร่วมมือกับ สพท. ซึ่งได้มีพิธีลงนามร่วมกันในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงนามความร่วมมือ สศก. กับ สพท. ทั้งสองฝ่าย เห็นชอบตรงกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามภารกิจให้ทันต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ยิ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การวิเคราะห์และประเมินเศรษฐกิจแบบใหม่เชิงลึก จะช่วยตีความและทำความเข้าใจกับทิศทางต่างๆ ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้ข้อมูลสำหรับการดำเนินนโยบาย สนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และภาคส่วนต่างๆ อย่าง สพท. จะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร อันนำไปสู่มาตรการทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า สศก. ในฐานะองค์กรชั้นนำพัฒนาภาคเกษตร และศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ เราต้องพัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ



การเกษตร และ Big Data อย่างต่อเนื่อง สศก. ยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเกษตร รวมถึงข้อมูลดัชนีผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร ทั้งที่รับฤดูกาลและไม่รับฤดูกาล ทั้ง 3 หมวด คือ พืช ปศุสัตว์

ประมง รวมมากกว่า 30 สินค้า เพื่อประโยชน์ของ สพท. ในการติดตาม วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนากษะด้านวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรให้มีความรวดเร็ว สมบูรณ์ และแม่นยำ

ด้าน **นายวิโรจน์ สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า สพท. ยินดีที่จะให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินที่ สพท. เป็นผู้จัดเก็บและจัดทำ เพื่อประโยชน์ของ สศก. ในการติดตามวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร เสริมศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ภายใต้การวิเคราะห์ ตัดสินใจและกำหนดนโยบายบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลที่ละเอียดรอบคอบ (evidence-based decision making) ในโลกของ Big Data ซึ่ง สพท. เราได้พัฒนา Application Programming Interface (API) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลสถิติด้านการเงินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย

นอกจากนี้ การร่วมลงนามในวันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก สุพจน์ อำนวยรัตน์ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวอ.มส. รุ่นที่ 1) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว และจะได้นำโครงการ Big Data ด้านการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิชาการนักศึกษาหลักสูตร สวอ.มส. รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผลงานวิชาการที่จะนำเสนอนายกรัฐมนตรี ในเดือนกันยายนนี้ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จากเว็บไซต์ msn.com

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : 'แบงก์ชาติ-สศก.'ประสานมือ ร่วมเกาะติดเศรษฐกิจการเกษตร

msn การเงินและการลงทุน

ค้นหา

คลิกเพื่อดู



เทลิทวิต

'แบงก์ชาติ-สศก.'ประสานมือ ร่วมเกาะติดเศรษฐกิจการเกษตร

11 ชั่วโมงก่อน



© สโมคเน็ช เอเชีย

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่านายวิรัช สัตติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ **นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และ สศก. ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือในด้านวิชาการและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลภาคการเกษตรในศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big data Center) รวมถึงงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และ Data Analytics/Artificial Intelligence โดยเฉพาะการวิจัยเชิงลึกระหว่างหน่วยงาน

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ในการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาของภาคการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันการณ์และตรงจุด อีกทั้ง ธปท. สามารถวิเคราะห์ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและพัฒนาเครื่องชี้วัดต่าง ๆ อันนำไปสู่การดำเนินมาตรการทางด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ



© สโมคเน็ช เอเชีย

รหัสข่าว: I-I200823000710

หน้า: 1/1





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ today.line.me

หัวข้อข่าว : เกษตรฯ จับมือ สปท. ดึง Big Data และ AI ตอบโจทย์เศรษฐกิจการเกษตร...

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

LINE TODAY 10 มิ 2563

สศก.-สปท.ดันนวัตกรรมดิจิทัล

กรุงเทพฯ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.
อ่าน : 22 สิงหาคม 2563 เวลา 0:39 น.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big data ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) โดยสศก. ได้พัฒนาฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวม 10 กระทรวง และศูนย์ AIC ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยและจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก รวมถึงความร่วมมือกับ สปท. ทั้งสองฝ่าย เห็นชอบตรงกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการความร่วมมือให้ทันต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อันในช่วงสถานการณ์โรคติดต่างๆ ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เฝ้าระวังภัยเสี่ยงได้

“ข้อมูลที่ดีเพื่อดำเนินนโยบาย สนับสนุน หรือแก้ไขปัญหามาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และภาคส่วนต่างๆ อย่าง สปท. จะสามารถไขข้อมูลเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร อันนำไปสู่มาตรการทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ สศก. ยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเกษตร รวมถึงข้อมูลดัชนีผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร ทั้งที่มีบันทึกเวลาและไม่บันทึกเวลา ทั้ง 3 หมวด คือ พืช ปศุสัตว์ ประมง รวมมากกว่า 30 สินค้า เพื่อประโยชน์ของ สปท. ในการติดตาม วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ

การวิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้เครื่องมือ มีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรให้มีความรวดเร็ว สมบูรณ์ และแม่นยำ

นายวิโรจน์ สันติประภพ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สปท. ได้พัฒนา Application Programming Interface (API) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และสนับสนุนการค้าเป็นธุรกิจในยุคดิจิทัล และนำสู่การวางนโยบายและมาตรการทางภาครัฐที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดูข่าวทั้งหมด >



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ dailynews.co.th

หัวข้อข่าว : 'แบงก์ชาติ-สศก.'ประสานมือ ร่วมเกาะติดเศรษฐกิจการเกษตร...

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

เว็บไซต์ ข่าวเศรษฐกิจ-ไอที

รวมข่าว โควิด-19 | ข่าวหุ้น | ข่าวต่างประเทศ | ข่าวเทคโนโลยี | ข่าวสุขภาพ | ข่าวบันเทิง | ข่าวการเมือง | ข่าวเศรษฐกิจ | ข่าวสังคม

Contact Us | Search | Facebook | Twitter | YouTube

一个账户, 收款全球

0 费用开户, 享卖家保障

启用 PayPal 收款


赢逾 2 亿用户。

หน้าแรก / ข่าวเทคโนโลยี / เศรษฐกิจ-ไอที

'แบงก์ชาติ-สศก.'ประสานมือ ร่วมเกาะติดเศรษฐกิจการเกษตร

แบงก์ชาติ จับมือ สศก. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูล นำประโยชน์ไปใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร นำไปพัฒนาและออกมาตรการด้านการเงิน


วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 14.17 น.



รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ชปท.) เปิดเผยว่า นายวีรไท สันติปรภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) และ **นายประทีปกร จินทรวิวัฒน์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ชปท. และ สศก. ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือในด้านวิชาการและพัฒนาการไปประโยชน์จากฐานข้อมูลการเกษตรในศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big data Center) รวมถึงงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และ Data Analytics/Artificial Intelligence โดยเฉพาะการวิจัยเชิงลึกระหว่างหน่วยงาน

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ในการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาของภาคการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันการณ์และตรงจุด อีกทั้ง ชปท. สามารถวิเคราะห์ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและพัฒนาเครื่องชี้วัดต่าง ๆ อันนำไปสู่การดำเนินการมาตรการทางด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Premium

AIS

โรงงานยุคใหม่ 30 ปี ที่ใครๆ ก็ไปได้

บทย่อ : 3

Facebook | Twitter | YouTube

ข่าวเด่นในแวดวงเศรษฐกิจ-ไอที

ตรวจหวย งวด 16 สิงหาคม 2563

945811 / 88

014 712 / 364 733

ไอทีของ เกือบต่างค่าย กว่า 2 พันคน ใช้ระบบ free-

เสียดินสับทั้งแผ่นดิน คลอหรรษาเป็นละครตำนาน

เผยโฉม "ปวงเจริญ" พลัส โบนัส

อินโฟเควสท์ เปิดตัว 1.4 หมื่นล้าน พลังขาย

ดูทั้งหมด >>

หางาน สร้างเงิน

CLICK

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Promoted Links

รหัสข่าว: I-I200822002334

หน้า: 1/1





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 จากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com
 หัวข้อข่าว : สศก.-รพท.ดันบิ๊กดาต้าเกษตรดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 ฉบับที่ : - หน้า : -

หน้า 28 | bangkokbiznews.com

เสาร์ 23 สิงหาคม 2563

สศก.-รพท.ดันบิ๊กดาต้าเกษตรดิจิทัล



สกลเน็บบู๊ แบนด์กำลังร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล Big Data และ AI ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเกษตรยุคดิจิทัล

นายประทีปกรรณ รัตนศิริวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big data ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) โดย สศก. ได้พัฒนาฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวม 10 กระทรวง และศูนย์ AIC ซึ่งคืออยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่จะแจ้งให้รับทราบคัดเลือก รวมถึงความร่วมมือกับ ธปท. ทั้งสองฝ่าย เห็นชอบตรงกันเกี่ยวกับประโยชน์การดำเนินการลงนามครั้งนี้ให้ทันต่อเศรษฐกิจดิจิทัล ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์เกษตรชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

"ข้อมูลที่ดีคือต้นทุนโดยมาก สบปณสม เจริญก้าวหน้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และภาคส่วนต่างๆ อย่าง ธปท. จะสามารถนำข้อมูลเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร อันนำไปสู่มาตรการทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ"

ทั้งนี้ สศก. ยืนยันว่าจะให้ความสำคัญเกษตร รวมถึงข้อมูลสัตว์ผสมผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่ปรับฤดูกาลและปรับเปลี่ยนฤดูกาล ทั้ง 3 หมวด คือ พืช ปศุสัตว์ ประมง รวมมากกว่า 30 สินค้า เพื่อประโยชน์ของ ธปท. ในการติดตามวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรด้านวิชาการ

การวิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรให้มีความรวดเร็ว สมบูรณ์ และแม่นยำ

นายวีระไท สันติประภพ ผู้อำนวยการعامาคมแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า ธปท. ได้พัฒนา Application Programming Interface (API) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานดิจิทัลในยุคดิจิทัล และมุ่งการวางนโยบายและมาตรการทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ข่าวที่ผู้อ่านสูงสุด

- 1 พายุกรรมาถ้ำท้าวหมื่น กระทบฤดูเดือน 33 จังหวัด ฝนแล้ง
- 2 เปิดบ้าน พายุ ราชบัณฑิตยสถาน ภารกิจการ
- 3 รวม 3 'สินค้า' Soft loan สำหรับ SMEs พายุฤดูร้อน 100-150
- 4 ขึ้นภาษี 'โลกรวม' กระทบอุตสาหกรรม ก้าวส่งต่อ
- 5 ขอบเขต 'ยุคหลังโควิด' ยังคงไม่แน่นอน 'ธปท.'
- 6 'ทักษิณ' วิจารณ์ 'คต' ทำงานไม่เต็มที่ 'คต' วิจารณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'มท.2'มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2) พร้อม นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นายณราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิศพล ไชยพันธ์ ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข นายวรภิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน และคณะ ลงพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเดิม อ.เวียงสา จ.น่าน ประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. ครอบคลุมทั้งอำเภอ ต่อมาในปี 2555 มีแก้ไขเขต ส.ป.ก. ทำให้ที่ดินไม่มีหลักฐานอยู่นอกเขต ส.ป.ก. เป็นจำนวนมาก โดย รมช.มหาดไทย กำชับให้กรมที่ดินเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพราะมีพี่น้องประชาชนยังขาดเอกสารสิทธิในการทำประโยชน์จากที่ดิน สำหรับการมอบโฉนดที่ดินของ จ.น่าน ในครั้งนี้ดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งสิ้น 85 แปลง มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดิน 50 ครัวเรือน ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในตำบลนาเกลือ อ.เวียงสา

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนและคณะตั้งใจเดินทางมามอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชน ขณะเดียวกัน ก็มีกรณีของสามีภรรยาที่เป็นคุณตาอายุ 89 ปี และคุณยายวัย 87 ปี ที่ไม่สามารถไปรับมอบโฉนดที่ดินยังจุดรวบรวม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับคนอื่นได้ เนื่องจากร่างกายไม่เอื้ออำนวย จึงตั้งใจมาอำนวยความสะดวกให้ถึงบ้านคุณตาคุณยาย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ขณะเดียวกัน นางใบ อาทะปัว ที่ได้รับโฉนดที่ดิน กล่าวว่า “ดีใจมากและซาบซึ้งที่นายนิพนธ์ และคณะเดินทางมามอบโฉนดที่ดินให้ถึงบ้าน โดยตนและครอบครัวต่างรอคอยมาหลายสิบปีที่จะมีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง นอกจากนี้ในช่วงเช้า รมช.มหาดไทย และคณะ ได้นำโฉนดที่ดินไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดนาเกลือใน ต.นาเกลือ อ.เวียงสา อีกด้วย.

เพลิน..กล้วยหอมอบเนย



สินค้าชุมชนป็นขึ้นห้างฯ

“กล้วยหอมที่ปลูกในบ้านเราจะขายได้ราคาเฉพาะช่วงเทศกาล ช่วงอื่นต้องขายเหมาถุกๆ ไม่อย่างนั้นต้องปล่อยให้เน่าคาสวนแม่จึงนำมาสไลซ์ทอดกรอบใส่ถุงขาย”

นางสาวพรพรรณ ไพรรัศมีบุญ เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม บอกว่า มีพื้นที่ทำกิน 7 ไร่ ปลูกพืชผักไม้ผลหลากหลายชนิดมากที่สุดเป็นกล้วยหอมทอง มีรายได้เข้าครอบครัวทุกวันมากที่สุดช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน กินเจ

ขายได้หวีละ 100-150 บาท มีเท่าไรขายได้หมด...แต่ นอกช่วงเทศกาลจะเหลือหวีละ 10-20 บาท

ปี 2553 แม่จึงนำกล้วยหอมสุกสไลซ์บางทอดน้ำมันคลุกเนยใส่ถุง ฝากขายในร้านค้า



ชุมชนร้านกล้วยเดี่ยว ร้านกาแฟ ดึงละ 25 บาท รายได้ไม่แน่นอน กล้วยที่เหลือค้างเกิน 7 วัน สีสี่ไม่สวยต้องทิ้ง แทบไม่คุ้มเท่ากับทุนที่ลงไป เพื่อให้ตลาดเปิดกว้างมากขึ้น จึงมีแนวคิดอยากนำกล้วยหอมทอดคลุกเนยเข้าโครงการสินค้าชุมชน (Otop)

ปี 2556 พัฒนาการแปรรูป ทอดเสร็จจะนำไปอบได้น้ำมันเพิ่มความกรอบ ควบคู่กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทำให้กล้วยหอมอบเนยสามพรานวางขายงานโอท็อปมีเสียงเรียกร้องให้ส่งจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด

แต่สินค้าจากร้านชุมชนจะขึ้นห้างฯได้การแปรรูปกล้วยหอมต้องได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง ต้องใช้ทุนมาก จึงขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำมาสร้าง



สถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน ซื้อเครื่องอบ บรรจุใช้เป็นทุนหมุนเวียน

“เมื่อผู้บริโภครู้จักมากขึ้น กล้วยหอมในชุมชนมีไม่พอ ต้องไปปรับซื้อจากแปลงเกษตรกรที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง GAP โดยใช้กล้วยหอมทองไม่ปนแก๊ส นำมาวางให้สุกเองตามธรรมชาติ ทอดแล้วใส่เกลือทอง รสหวานกลิ่นหอมสามารถขายได้ทั้งไทย และส่งออกไปยังจีน ไต้หวัน และสิงคโปร์”

จากกล้วยหอมอบเนยสามพราน เปลี่ยนมาเป็นแบรนด์เพลิน กล้วยหอมอบเนยและรับจ้างผลิตส่งขายเป็นกิโล (OEM) ให้ลูกค้านำไปติดแบรนด์ของตัวเอง



ปี 2560 แนวสุขภาพมาแรง จาก การทอดด้วยน้ำมัน จึงพัฒนามาเป็น กล้วยหอมสุก อบลมร้อนไร้น้ำมัน... กล้วยหอม 10 กก. อบแห้งเหลือ 2 กก. ขายได้ กก.ละ 1,000 บาท ครั้งนี้ สามารถส่งจำหน่ายในjing เพาเวอร์

เพชรบูรณ์ บอกว่า ขณะตลาด กำลังไปได้ดี โควิด-19 แพร่ระบาด จากรายได้เข้ากลุ่มแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าสอง ล้านบาทเหลือเพียงหลักหมื่น จึงต้องเปลี่ยนตลาดขายผ่านเฟซบุ๊ก รายได้ เริ่มไม่พอกับรายจ่าย จึงเข้าร่วมโครงการสินค้าเกษตรจำหน่ายผ่านช่องทางที่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น หนนี้ เพลิน กล้วยหอมอบเนย เริ่มกลับมาขายดิบขายดีได้อีกครั้ง.

เพ็ญพิชญา เตียว



โฉนดที่รอคอย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นำโฉนดที่ดินที่เคยเป็นเขต ส.ป.ก. ใน ต.นาเกลือ อ.เวียงสา จ.น่าน ไปมอบให้ครัวเมียดยายวัย 89 ปี และ 87 ปี ถึงบ้าน ยิ้มดีใจถึงกับ กอดเอกสารสิทธิ์ที่เฝ้ารอคอยมาหลายสิบปี.

รมช.มหาดไทย ฝ่าฝนมอบโฉนด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ส.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมนายสุทธิ ปัญญา-สกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนาพัฒนา แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิศพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายวรภักดิ์ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน ลงพื้นที่ไปมอบโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านใน ต.นาเกลือ อ.เวียงสา จ.น่าน รวมทั้งหมด 85 แปลง จำนวน 50 ครัวเรือน

นายนิพนธ์กล่าวว่า เดิม อ.เวียงสา ประกาศเป็นเขต ส.ป.ก.คลุมไว้ทั้งอำเภอ ต่อมา พ.ศ.2555 มีการแก้ไขเขต ส.ป.ก. ทำให้ที่ไม่มีหลักฐานอยู่นอกเขต ส.ป.ก.เป็นจำนวนมากกรมที่ดินเร่งดำเนิน

การให้ถูกต้องตามกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและวันนี้ได้นำโฉนดที่ดินไปมอบถึงมือพี่น้องประชาชน เพราะทราบดีว่าในสถานการณ์ที่ฝนช่วงนี้ ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทาง ในจำนวนนี้มีสามีภรรยาเป็นคุณตาอายุ 89 ปี และคุณยายวัย 87 ปี ได้อำนวยความสะดวกไปให้ถึงบ้าน รวมถึงนำโฉนดไปถวายให้แก่เจ้าอาวาสวัดนาเกลือในด้วย

“ปัญหาที่ดินเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็ว ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้นั้นก็ได้สั่งการให้ปฏิบัติโดยเร็วอย่างเร่งการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นความหวังและความภาคภูมิใจที่พี่น้องประชาชนต่างรอคอยเพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้อง และในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน ในปี 64 ได้ผลักดันงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีหน้าขยายแนวเขตที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” รมช.มหาดไทยกล่าว

เปิดตัว 5 ปลัดกระทรวงใหม่ บัวแก้ว-คลัง-สาธารณสุข การอุดมศึกษา-เกษตรฯ



ธานี ทองภักดี



กฤษฎา จีนะวิจารณะ



ทองเปลว กองจันทร์



สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ทะลุคน ทะลุวงข่าว

มติครม. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะ เมื่ออังคารที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา

เห็นชอบแต่งตั้ง 4 ปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนคนเก่าที่เกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.นี้

ธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น ปลัดกระทรวงการคลัง

ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 13 ส.ค. ครม.แต่งตั้ง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ปริญญาตรี ANU University ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยจอร์จ ทาวนส์ สหรัฐอเมริกา

ลูกหม้อกระทรวงบัวแก้ว เจ้าหน้าที่กองนโยบายและวางแผน ระดับ 6 ทำหน้าที่ล่ามให้กับนายกรัฐมนตรี 3 คน นายบรรหาร ศิลปอาชา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และนายชวน หลีกภัย



เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจ้าหน้าที่ กรมองค์การระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ก่อนขึ้นสู่อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นคนแรกที่เคยเป็นรองอธิบดีกรม

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10861

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 105.53 Ad Value: 163,571.50

PRValue (x3): 490,714.50 คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ทะลุคนทะลุวงข่าว: เปิดตัว 5 ปลัดกระทรวงใหม่ บัวแก้ว-คลัง-สาธารณสุข การอุดม...

สารนิเทศ แล้วขึ้นเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ
ทั้งยังเป็นข้าราชการกรมสารนิเทศ
ยาวนานที่สุด

ปี 2555 เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร
ไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สมาพันธ์รัฐสวีต

พ.ช. 2559 กลับมานั่งรองปลัดกระทรวง
พ.ค. 2562 ออกไปเป็นเอกอัครราชทูต
กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

1 ต.ค.นี้ เริ่มทำหน้าที่ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

ในยามประเทศไทยต้องตามโลกให้ทัน
ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองระหว่าง
ประเทศเข้มข้นและซับซ้อน

กฤษฎา จินะวิจารณ์

ปลัดกระทรวงการคลัง เกิด 20 เม.ย.
2506 อายุ 57 ปี

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก University
of New Haven สหรัฐอเมริกา

รับราชการกระทรวงการคลังมาตลอด
ช่วงประสบการณ์ทำงานในคณะกรรมการ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หนึ่งในสมาชิกสภาปฏิรูปการขับเคลื่อน
ประเทศไทย

ผ่านงานด้านกฎหมายและวิชาการมานาน
กว่า 30 ปี

เคยดำรงตำแหน่งระดับอธิบดี 3 กรมใหญ่
ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรม
สรรพสามิต และอธิบดีกรมศุลกากร 2 ใน 3
กรมหลักจัดเก็บรายได้ของประเทศ

ตั้งแต่ต.ค.นี้ รับหน้าที่ปลัดกระทรวงการคลัง
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตโรคระบาดโควิด ประเทศไทยเผชิญ
ปัญหาการเงินการคลัง ทั้งการจัดเก็บรายได้
ของประเทศต่ำกว่าเป้าหมายน่าเป็นห่วง
ปัญหาขาดงบประมาณขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และฟื้นฟูประเทศ ปัญหาการเงินบาท ฯลฯ

ทองเปลว กองจันทร์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิด

25 พ.ย.2504 อายุย่าง 59 ปี

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา เกียรตินิยม
อันดับ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
(วิทยาเขตเทเวศร์)

ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรม
ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยายุทธกำแพงแสน)

เติบโตสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา เริ่ม
ต้นบรรจุงานสำนักบริหารจัดการน้ำและ
อุทกวิทยา เป็นวิศวกรชลประทาน

ข้ามไปเป็นฝ่ายจัดสรรน้ำ สำนักงาน
ชลประทานที่ 6 ครอบคลุม ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ

ผอ.สถาบันพัฒนาการชลประทาน,
นักอุทกวิทยา

ปี 2554 ผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำและ
อุทกวิทยา

ปี 2559 รองอธิบดีฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
รักษา

ปี 2560 ขยับขึ้นอธิบดีกรมชลประทาน
ตามคำสั่งคสช. มาตรา 44

1 ต.ค. เป็น ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เกษียณอายุปี 2565

ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เกิด 17
ส.ค.2506 อายุ 57 ปี

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่งเหรียญทอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนอาณัติมหิดล ศึกษาต่อประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอกด้านวิทยุสมัครเล่นระดับ
โมเดกุล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อังกฤษ

ปริญญาเอกด้านอนุชีววิทยา มหาวิทยาลัย
โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผอ.ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 สมัย
กรรมการและเลขานุการร่วม สถาบันนโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประธานสมาพันธ์นาโนเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชั้นนำของไทยและภูมิภาคเอเชีย
ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลนาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยุสมัครเล่น

รับตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ท่ามกลางมีอบนักวิจัยนักศึกษาค้นคว้า
ทางประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ ลามถึง
ภายในโรงเรียน-มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

พ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 ก.พ.
2505 อายุ 58 ปี

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช

Mental Health Policy and Planning
มหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ

เส้นทางชีวิตราชการ นายแพทย์ประจำ
ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี

นายแพทย์ประจำ ร.พ.นิติจิตเวช
ผอ.ร.พ.นิติจิตเวช ผอ.สถาบันกัลยาณิราช
นครินทร์

ปี 2547-2551 ผอ.ร.พ.ศรีธัญญา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวง ขยับนั่งรองปลัด
กระทรวง

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ต.ค.2561 อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ต.ค.2563 เป็น ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นำทัพข้าราชการสาธารณสุข
ต่อสู้รับมือวิกฤตโควิด-19 โรคระบาดใหญ่
ระดับโลก ที่ยังไว้วางใจไม่ได้ 100%

ควบคุมภารกิจหลักดูแลสุขภาพอนามัย
คนทั้งประเทศ



คุณภาพคือ
ความอยู่รอด

วิฑูรย์ ลิมะโชคดี

พิพิธภัณฑการเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑการเกษตร” ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประสพการณ์ที่ต้องถือว่าคุ้มค่าจริงๆ “พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (พกอ.) เป็น “องค์การมหาชน” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 ในด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระราชพิธี และพิธีในวิถีเกษตรที่ขับเคลื่อนเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

พิพิธภัณฑแห่งนี้ สร้างให้เป็น “พิพิธภัณฑที่มีชีวิต และสมสมัย” โดยมีการออกแบบจัดสร้างให้เป็นนิทรรศการหลากหลายรูปแบบที่มีความสอดคล้องกันทั้งเนื้อหาและการสื่อสารทั้งถาวรและหมุนเวียน ทั้งจัดแสดงภายในอาคารและนอกอาคาร รวมทั้งนำออกไปจัดแสดงนอกสถานที่ ตลอดจนพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑการเกษตรตามภูมิภาคได้ด้วย

สำหรับในพื้นที่พิพิธภัณฑนั้น ประกอบด้วย (1) “พิพิธภัณฑในอาคาร” ได้แก่ พิพิธภัณฑในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑมหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑวิถีน้ำ และพิพิธภัณฑดินดล ซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัย ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับชุดนิทรรศการ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับกระบวนการนำชม ที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่ผสมผสานกันอย่างหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑยามค่ำคืน ประกอบแสงเสียง การละคร สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ ควรค่าแก่การจดจำและบันทึกลงใจต่อวิถีเกษตรไทย



(2) “พิพิธภัณฑกลางแจ้งเกษตรตามรอยพ่อ” ประกอบด้วย สวนมาดอ (MADO : Museum of Agriculture Destination of Opportunity) สวนบัวเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนผักคุณภาพ ป่าอนุรักษ์พันธุกรรม บ้านรักธรรมชาติ พลังงานไร้ฤดู แปลงเกษตรสมดุล เรือนดูแลพันธุ์ไม้ แปลงกล้าข้าว บ้านสบาย และสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

(3) “พิพิธภัณฑกลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านบนต้นไม้ สวนเกษตร แสนสนุก ศาลาริมคั้งน้ำ ศาลาริมฝั่งน้ำ สวนเกษตรแสนสนุก เรือชุดโบราณ บ้านไม้ไผ่ เกษตรอินทรีย์ บ้านรังสิต วิถีไทย 4 ภาค เรือนริมคลอง 1 ไร่พอเพียง เกษตรพอเพียงเมือง บ้านวิสดุธรรมชาติ พุงรังสิต บ้านนวัตกรรมพึ่งตนเอง และตลาดนัดพันธุ์ไม้ ซึ่งพิพิธภัณฑกลางแจ้งนี้ เป็นอาณานิเวศน์สื่อสารองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน ผ่านประสบการณ์จริง ให้ฝึกปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล

ดังนั้น สิ่งที่เป็นไฮไลต์ของพิพิธภัณฑแห่งนี้จึงมีมากมาย แต่ที่โดดเด่น ก็คือ “ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ” ที่จำลองบรรยากาศของการดำรงชีวิตของเกษตรกรให้พวกเราได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด และตื่นตาตื่นใจ

ทั้งครอบครัวและทุกคนผู้มาเยือนจะได้ทั้ง ความสุข สนุก เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างครบถ้วน ครับผม!



โฉนดที่รอกอย นายนิพนธ์ บุญญามณี รถมช.มหาดไทย นำโฉนดที่ดินที่เคยเป็นเขต ส.ป.ก. ใน ต.นาเกลือ อ.เวียงสา จ.น่าน ไปมอบให้ผู้เฒ่าตายวัย 89 ปี และ 87 ปี ถึงบ้าน ยิ้มดีใจถึงกับ กอดเอกสารสิทธิ์ที่เฝ้ารอกอยมาหลายสิบปี.

รถมช.มหาดไทย ฝ่าฝนมอบโฉนด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ส.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รถมช.มหาดไทย พร้อมนายสุทธิ ปัญญา-สกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนาฬัตน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิศพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายวรภี สิริพิพักร ผวจ.น่าน ลงพื้นที่ไปมอบโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านใน ต.นาเกลือ อ.เวียงสา จ.น่าน รวมทั้งหมด 85 แปลง จำนวน 50 ครัวเรือน

นายนิพนธ์กล่าวว่า เดิม อ.เวียงสา ประกาศเป็นเขต ส.ป.ก.คลุมไว้ทั้งอำเภอ ต่อมา พ.ศ.2555 มีการแก้ไขเขต ส.ป.ก. ทำให้ที่ไม่มีหลักฐานอยู่นอกเขต ส.ป.ก.เป็นจำนวนมากกรมที่ดินเร่งดำเนิน

การให้ถูกต้องตามกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และวันนี้ได้นำโฉนดที่ดินไปมอบถึงมือที่น้องประชาชน เพราะทราบดีว่าในสถานการณ์ที่ฝนช่วงนี้ ชาวบ้านได้รับผลกระทบทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทาง ในจำนวนนี้มีสามภรรยาเป็นคุณตาอายุ 89 ปี และคุณยายวัย 87 ปี ได้อำนวยความสะดวกไปให้ถึงบ้าน รวมถึงนำโฉนดไปถวายให้แก่เจ้าอาวาสวัดนาเกลือในด้วย

“ปัญหาที่ดินเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็ว ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้นั้นก็ได้สั่งการให้ปฏิบัติโดยเร็วอย่างเร่งรีบการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นความหวังและความภาคภูมิใจที่พี่น้องประชาชนต่างรอกอยเพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้อง และในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน ในปี 64 ได้ผลักดันงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีหน้าขยายแนวเขตที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” รถมช.มหาดไทยกล่าว